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นายโกศล  รักษ์วงศ์ 

นายวีระเดช  เพชรดี 

นายจรูญ   กาญจนเพ็ญ 

นายลิขิต   สีทะนน 

นายปรีชา   มุสิกพงศ์ 

นายสุทนต์  แสงมณี 

นางพนาวรรณ  อิสระ 

นายถาวร  แสงอรุณ 

นายอ านวย  ทองอยู่ 

นายนพดล   ละม้าย   

น.ส.สิริพร   ช่วยเพชร 

นางประชิต  ทองปานดี 

นายอาภรณ์  ต้ินเส้ง 

นายเจะแหล๊ะ  สระถึง 

นายอดุลย์   อินทสโร 
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เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้เขา้รว่มประชุม 

 1. นายสุธรรม  ไชยแก้ว              นายก อบต.  สุธรรม  ไชยแก้ว 

 2. นายศักดิ์ศรี  บ ารุงกรณ์         รองนายก อบต.  ศักดิ์ศรี  บ ารุงกรณ ์

 3. นายอภิวัฒน์  ไชยแก้ว         รองนายก  อบต.  อภิวัฒน์  ไชยแก้ว 

 4. น.ส.วิชชุตา  สังขพันธ์               เลขานุการ นายก  วิชชุตา  สังขพันธ์                     

 5. นายปฐมพร  อิสระพานิช รองปลัด อบต.  ปฐมพร  อิสระพานิช 

 

เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอดุลย์  อินทสโร  เลขานุการสภา อบต.กระดังงา ได้เชิญ 

นายโกศล  รักษ์วงศ์  ประธานสภา ฯ กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

          

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      -  วันน้ีมีสมาชิกสภามาประชุมครบทุกคน 

 

ระเบยีบวาระที ่2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                -  สมัยสามัญที่ 1/2557  ครั้งที ่1 ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557 

มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องที่พิจารณา 

     3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557   

     3.1.1 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ 

 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 

 

นายจรูญ กาญจนเพ็ญ  ประธานกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ  และ

กรรมการแปรญัตติก็ไม่มีผู้ใดประสงค์จะแปรญัตติ หรือมี ความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่ ประการใด คณะกรรมการแปรญัตติ

เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติฉบับเดิม 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติ ในขั้นแปรญัตติก็ไม่มีผู้ใดจะขอแปรญัตติ 

 

  3.1.2 วาระที่สาม ขั้นลงมติ 

 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นขั้นลงมติ ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นควรให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรุณายกมือ 

  - เห็นชอบ        14     คน 

  - ไม่เห็นชอบ       -      คน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ  เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

 

นายปรีชา มุสิกพงค์ เก่ียวกับการให้บริการรถพยาบาล ขณะนี้ให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการหากเป็นไปได้

 ขอให้มีเพิ่มอีกสัก 1 คัน  

 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 2 

 

นายถาวร แสงอรุณ ขอให้ช่วยพัฒนาพื้นที่ในถนนสายพังดุก และขอสนับสนุนอาคารเอนกประสงค์  

 บริเวณพังดุกด้วย จ านวน 1 หลัง 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 2 

 

น.ส.สิริพร  ช่วยเพชร   ในช่วงที่ได้มีการขุดคูระบายน้ าในช่วงแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณสายโยชน์ติดกับต าบล 

 จะทิ้งพระ ซึ่งได้ขุดท่อระบายน้ าออกไปด้วย ทั้งนี้ก็ขอให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าให้เรียบร้อย 

 ด้วย อีกเรื่องเก่ียวกับดินที่ได้ขุดลอกคู ก็ขอให้ดินที่ขุดออกนั้นคืนกลับให้กับเจ้าของสวนด้วย 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 7 

 

นายอ านวย ทองอยู่ ขอให้จัดท าคูระบายน้ าสายกลางบ้านหมู่ที่ 1 และขอให้ก่อสร้างถนนลูกรังสายยางแม่ร่มเมือง - 

 ชายทะเลให้ด้วย 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 1 

 

นายก อบต. ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้อนุมัติให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยทั้งนี้ก็จะน าไปพัฒนาให้เกิด ประโยชน์
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สูงสุดเก่ียวกับการได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพนั้น ซึ่งพระภิกษุ ก็มีสิทธิได้รับในส่วนนี้ ด้วย ก็ขอให้สมาชิกช่วยแจ้ง

ให้กับพระภิกษุที่มีสิทธิให้มาลงทะเบียนเสียด้วย 

  เก่ียวกับการได้จัดฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งกระผมคิดว่าก็ได้ทราบหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น

 เก่ียวกับการใช้วิทยุสื่อสาร กฎ กติกา มารยาท ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 สูงสุด  

  เก่ียวกับสภาพปัญหาของสมาชิกในพื้นที่ เก่ียวกับรถพยาบาลเก่ียวกับการขอเพิ่มคิดว่า

 น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าต าบลใกล้เคียงและบางต าบลยังไม่ได้รับจัดสรรในส่วนนี้ แต่ทั้งนี้ ใน

ส่วนของ อบต. ของเราอาจใช้รถยนต์คันแดงช่วยบริการเสริมในส่วนนี้ได้ 

  การพัฒนาถนนสายพังดุก ทั้งนี้ก็จะมอบมายให้พนักงานจ้างไปด าเนินการพัฒนาให้ส าหรับ

 ตัวอาคารก็ขอให้สมาชิกสภาเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เข้ามาเพื่อบรรจุเข้า แผนพัฒนา 

แล้วก็จะด าเนินการต่ออไป 

  ในส่วนการวางท่อระบายน้ าให้กับหมู่ที่ 7 น้ัน ก็จะด าเนินการแก้ไขให้และทั้งนี้ได้

 มอบหมายให้ คุณศักดิ์ศรี  บ ารุงกรณ์ รองนายก ซึ่งดูแลด้านโยธา เป็นผู้ด าเนินการในส่วนที่ เอา

ที่ดินขึ้นนั้นส่วนใหญ่ เป็นขยะเสียมากกว่า เลยน าไปทิ้งที่อื่นแทน  เก่ียวกับการจัดท าคู ระบายในหมู่ที่ 1 ก็ขอให้บรรจุ

เข้าแผนพัฒนา และเก่ียวกับการก่อสร้างถนนลูกรังสายแม่ร่ม 

 เมือง – ชายทะเล ก็อยู่ในแผนพัฒนาของ อบต. อยู่แล้วด้วย 

 

 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายก อบต.  

   ประธานกล่าวปิดการประชุม 

      

เลิกประชุม     เวลา 10.30 น. 

 

 

 

                  (ลงชื่อ) อดุลย์   อินทสโร                      

                   ( นายอดุลย์   อินทสโร ) 

               เลขานุการสภา อบต.กระดังงา 

                                                         
 

 

                - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - 

 

 

 

 

 

 

                             (ลงชื่อ)  จรูญ  กาญจนเพ็ญ  ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  กาญจนเพ็ญ) 

 

 

 

              (ลงชื่อ)  ปรีชา   มุสิกพงศ์   กรรมการ              (ลงชื่อ)  อาภรณ์  ต้ินเส้ง  กรรมการ 

                 ( นายปรีชา   มุสิกพงศ์ )                               ( นายอาภรณ์  ต้ินเส้ง )  

 

 

 

 

         (ลงชื่อ) โกศล  รักษ์วงศ์ 

                      ( นายโกศล  รักษ์วงศ์ ) 

                               ประธานสภา อบต.กระดังงา 


